



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	1. อธิการบดีขอลาประชุม 2. สรุปการเชื่อมมหาวิทยาลัยจำปาสักของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. การเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 4. สรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553 5. สรุปรายงานการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด ประจำปี 2551-2553 6. ศาสตราจารย์จรัส ลิ้มตระกูล ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 7. ศาสตราจารย์สุนทรียังษ์ชัชวาลย์ ได้รับทุน Chair Professor จาก บริษัทเอสซีจี เเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 8. รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553 9. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานความสะอาด โรงอาหารกลาง มก.	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		10. รายงานผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11. องค์กร บุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์	
3	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย - การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน (Cluster)	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยนำไปหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการในที่ประชุมคณะต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1. ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่มีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร แต่ปัจจุบันสถาบันหลายแห่งได้เข้ามามีบทบาททางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร โดยให้แต่ละวิทยาเขตจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียม ประกอบกับการพิจารณามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัย หรือการลงพื้นที่ฝึกงาน นอกจากนี้ แต่ละวิทยาเขตควรนำเสนอสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นตามบริบทของแต่ละวิทยาเขต และมุ่งเน้นการทำวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น ได้</p> <p>2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดกรอบนโยบายการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน (cluster) โดยพิจารณาดำเนินงานในลักษณะของ virtual เพื่อกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนอันก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการและสถานที่ฝึกงานร่วมกัน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการทำงานได้ นอกจากนี้ การทำงานแบบ cluster ยังสามารถช่วยเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันกับภายนอก นำไปสู่การกำหนดนโยบายระดับชาติได้</p> <p>3. จากการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา รูปแบบการประเมินมุ่งเน้นไปที่คณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในขณะที่การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปีต่อไปจะมุ่งเน้นการประเมินแบบ outstanding</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)			มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชิงระบบ โดยให้หน่วยงานที่เป็นสถาบัน ได้มีโอกาสสนับสนุนภารกิจของคณะ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สอดคล้อง ประสานส่งเสริมซึ่งกันและกัน 4. ปัจจุบันการทำงานแบบ cluster ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในเรื่อง คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนทำให้ผลการดำเนินงาน ทรัพยากร และอัตรากำลังการจัดกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงาน ไม่สามารถรวมกันเป็นกลุ่มงานได้
4	นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	การเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย”	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อร่วมก่อตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5	คณะกรรมการดำเนินการติดตาม ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ	หลักเกณฑ์ รูปแบบ และระยะเวลาการประเมินผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 2 ทำการประเมินทุกครบรอบปีของการดำรงตำแหน่งการบริหารของผู้บริหาร และมอบคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก โดยให้ปรับชื่อเป็น “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก”
		การติดตามผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรม การเกษตร	ที่ประชุมทราบ และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยควรแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน โดยประธานกรรมการประจำหน่วยงาน ควรเปิดโอกาสให้เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งกรณีดังกล่าว ควรให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ 2. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และพันธกิจต่อสภามหาวิทยาลัย 3. สำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีนี้เห็นว่าผลการดำเนินการของสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและยังไม่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ปัญหา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			และอุปสรรคในการดำเนินการ ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร ประกอบด้วย 1) นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ 2) รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เปรียบพร้อม อนุกรรมการ 3) รองศาสตราจารย์วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร อนุกรรมการ 4) ประธานสภาข้าราชการ มก. อนุกรรมการ 5) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ โดยให้มีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร และพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
		รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จำนวน 4 ราย	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
6	สำนักงานอธิการบดี	การเสนอขอพระราชทานเหรียญคุณวุฒิมาลา เข็มศิลปวิทยา	ที่ประชุมทราบ
7	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	สรุปแนวทางเพื่อพัฒนาการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานตามประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	
		ปัญหา/อุปสรรค และมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
8	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งรองอธิการบดี	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง อาจารย์ดำรงค์ ศรีพระราม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 อัตราเลขที่ 518 สังกัดภาควิชาวิศวกรรม-ป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2/2552 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
		แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)		การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรืองไทย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ศศิเมณฑลกุล ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ
		การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ 28 ฉบับที่ 63 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงปีที่ 28 ฉบับที่ 75 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 2. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 จำนวน 442 ข่าว	
9	อธิการบดี	การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์	ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอความเห็น โดยมีคำแนะนำอธิการบดี ดังนี้ 1. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต- แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากการเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อบังคับฯ จึงเสนอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเรื่องกลับไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามข้อบังคับฯ แล้วเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาต่อไป 2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
10	สถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553	อนุมัติ
11	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553	
12	คณะทำงานจัดทำร่างนโยบาย การพัฒนาคณะฯ	นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 (ต่อ)		นโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	อนุมัติ
		นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน	
		นโยบายการพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
		นโยบายการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์	
		นโยบายการพัฒนาสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	
13	สถาบันคั้นน้ำและพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร	การขออนุมัติโอนย้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร สถาบันคั้นน้ำ และพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร ไปสังกัดคณะเกษตร	อนุมัติ
14	คณะกรรมการพิจารณาดำเนิน ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)	การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ	
		การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย	
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการบิน และสาขาวิชา เทคโนโลยีการบินของคณะวิศวกรรมศาสตร์	
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา	
16	คณะวนศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 2	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
17	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี- การศึกษา แบบ 2 (2)	
18	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา- ทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2	
19	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิสิตศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	
20	คณะเกษตร	1. การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01006581 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ 2. การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 8 รายวิชา	
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ความคืบหน้าการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>1. ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.</p> <p>2. ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2553 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.</p> <p>ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>1) เสนอให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2553 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเชิญอธิการบดีนำเสนอ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า และเชิญคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้แก่ นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายสัตวแพทย์ยุค ลิ่มแหลมทอง และ ศาสตราจารย์จรัส ลิ่มตระกูล รวมทั้งเชิญ รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยเชิญคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ในโอกาสต่อไปเสนอให้เชิญ ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไปด้วย</p> <p>2) เสนอให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 (ต่อ)		3) เสนอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลการเงินได้แก่ งบดุล งบกระแสเงินสด ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ผลงานด้านวิชาการ ผลงานวิจัยดีเด่น ข้อมูลศิษย์เก่าและอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย	
22	อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ มก.	ผลการพิจารณาวินิจฉัยของอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
23	กองกลาง	รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2552 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) จำนวน 24 หน่วยงาน	ที่ประชุมทราบ
24	กองคลัง	สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2553	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri